

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
**ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๔ (๑๓ / ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๓.๑	การถอดถอนวาระการพิจารณาจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารในช่วงรักษาการและรอทะเบียนตำแหน่งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ถอนวาระการประชุม เรื่อง การพิจารณาจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารในช่วงรักษาการและรอทะเบียนตำแหน่งจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐๓ (๑๒/๒๕๕๗) วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามเสนอ	ดำเนินการตามมติ สภามหาวิทยาลัยแล้ว
๕.๑	การพิจารณานโยบายการบริหารงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบนโยบายการบริหารงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเห็นชอบสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมอบหมายให้อธิการบดีและมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไป	อธิการบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
๕.๒	การพิจารณาสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... และ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ... ตามที่เสนอ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว
๕.๓	การพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและ คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... และ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ... ตามที่เสนอ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๕.๔	การพิจารณาปรับปรุงข้อ กฎหมายเกี่ยวกับบัณฑิต วิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ดังนี้ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน ภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการ ดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....	นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม เรียบร้อยแล้ว
๕.๕	การพิจารณาปรับปรุงข้อ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุน พนักงานมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ	นาย ก ส ภ า ลงนาม ประกาศใช้แล้ว
๕.๖	การพิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายชื่อที่เสนอ ข้างต้น สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ๒ คน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหา ต่อไป เนื่องจากกรรมการยังไม่ครบ องค์ประกอบจำนวน ๑ ตำแหน่ง	คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว และเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐๕ (๑/๒๕๕๗)
๕.๗	การพิจารณาขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ (๓-๒๕๕๗) ที่ นำเสนอมา	ดำเนินการแจ้งผล ให้แก่ผู้ขอ กำหนด ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว